



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (โดยวิธีสอบสัมภาษณ์)
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ พนักงานราชการเฉพาะกิจ ครั้งที่ ๒
เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ครั้งที่ ๒ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (โดยวิธีสอบข้อเขียน)

ก. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (โดยวิธีสอบสัมภาษณ์)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

๐๐๑ น.ส. อชญาภา อภิวิชญ์สังขกร

๐๐๒ น.ส. พิชญญา เนียมเกิด

๐๐๓ น.ส. ภานิดา ฤทธิ์นุ่ม

ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

๐๐๑ น.ส. วรธา พานิช

ข. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ดังนี้

วันที่/สถานที่	เวลา	หัวข้อวิชาที่สอบ
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี	๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.	โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

ค. คณะ....

ค. คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ในวันศุกร์ ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบ ในการตรวจสอบและ รับผิดชอบต่อตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าจะเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติของตำแหน่ง ที่สมัครสอบอันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่า การรับสมัคร และการได้รับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์) มาตามวัน เวลา และสถานที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น หากผู้ใดไม่มาจะถือว่าสละสิทธิ และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายบุญลาภ ทิพย์จันทร์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี